



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  
Phayao Provincial Public Health Office

งานประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

โทรศัทพ์ที่ : 054-409-112 โทรสาร : 054-409-198  
**ข่าวสาร** เพื่อการดูแลสุขภาพ

ฉบับที่ 7/2560

วันที่ 19 มิถุนายน 2560

## จังหวัดพะเยาประชาสัมพันธ์แนวคิดการรณรงค์ “๑ กรกฎาคม VCT Day”

### วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี

วันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี กระทรวงสาธารณสุขและองค์การภาคีเครือข่าย ได้กำหนดให้เป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) และจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในกลุ่มประชากร ให้เห็นความสำคัญของการทราบสถานการณ์ติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง ทราบถึงประโยชน์ด้านต่างๆ ของการรับคำปรึกษา และตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี อีกทั้งให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ รวมทั้งให้มีความรู้และทักษะในการป้องกันดูแลสุขภาพ

นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวถึงสถานการณ์การคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวีในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ในปี ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน พบการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย เข้าถึงบริการการคัดกรองและตรวจรักษา จำนวน ๑,๖๐๙ ราย พบการติดเชื้อเอชไอวี จำนวน ๕๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๘ เข้าถึงการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน ๒๓๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๙ กลุ่มหญิงบริการ จำนวน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๘ และกลุ่มที่ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และยังคงอยู่ในกระบวนการดูแลรักษาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าการเข้าถึงการรักษาคือการป้องกันไม่ให้ป่วยและไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่คู่ของตน

สำหรับในจังหวัดพะเยา ได้มีการจัดรณรงค์และมีกิจกรรมส่งเสริมการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและกลุ่มเป้าหมายหลัก (ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย/ข้ามเพศ: Man who have sex with man/Transgender , หญิงบริการ และคู่ของเขาเหล่านั้น) ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวต่อไปอีกว่า การรณรงค์ดังกล่าวจะเน้นให้เกิดความตระหนัก เข้าใจเรื่องเอดส์ และเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและคู่ ซึ่งสามารถตรวจและทราบผลในวันเดียวรวมถึงช่องทางการเข้าถึงบริการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ภายใต้อำนาจ “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์”

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้ารับบริการและเยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว ได้ในโรงพยาบาลทุกแห่ง